

ĐỘNG THỔ KHU CÔNG NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản trong quá trình thi công. Tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng dự án đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai thi công công trình; tập trung đôn đốc, giám sát

quá trình thực hiện dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường để các dự án được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái trong Khu kinh tế Thái Bình.



Ảnh: THÀNH TÂM

Hiệu quả thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng ven biển

Qua hơn 10 năm thực hiện, đề án kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 (Đề án 52) đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định cuộc sống và nâng cao chất lượng dân số vùng biển tỉnh Thái Bình.

Thái Bình có hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy với 68 xã, thị trấn, tổng diện tích 499,97km², dân số 521.421 người, chiếm 25,2% dân số toàn tỉnh, mật độ dân số trung bình 1.042 người/km². Do đặc thù công việc của người dân vùng biển, phong tục tập quán của một bộ phận dân cư vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam hơn nữ, muốn có nhiều con, đặc biệt muốn có con trai nên rất khó khăn cho việc tuyên truyền, vận động, quản lý dân số, số sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai. Bên cạnh đó, huyện ven biển Tiền Hải có tỷ lệ người dân theo đạo Thiên Chúa cao nên có số người sinh con thứ ba trở lên cao hơn hẳn. Năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở huyện Tiền Hải là 20%, huyện Thái Thụy là 13,8%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh (12,4%). Cũng do đặc thù nghề biển nên đời sống trong độ tuổi lao động, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), (KHHGD). Đây là một trong những thách thức đối với công tác dân số - KHHGD. Với mục tiêu kiểm soát quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số vùng biển và ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số - KHHGD và các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 23/9/2009, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển giai đoạn 2009 - 2020. Sau hơn 10 năm thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp, công tác dân số - KHHGD tại các địa bàn triển khai Đề án 52 đã có những thay đổi tích cực, bước đầu đạt được những hiệu quả thiết thực.

Ngày từ buổi đầu, để án được chú trọng thực hiện đồng



Cán bộ dân số ra tận bãi biển hướng dẫn chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai.

bộ các nhiệm vụ: tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng mô hình đáp ứng nhu cầu CSSK bà mẹ trẻ em và KHHGD; nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại các vùng biển, ven biển; phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và phá thai an toàn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số SKSS và KHHGD. Điểm nổi bật trong triển khai đề án là việc thành lập và duy trì 4 đội y tế lưu động tuyến huyện thực hiện công tác truyền thông, tư vấn và cung cấp 3 gói dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, KHHGD và CSSKSS tại các xã ven biển. Xã có đông người lao động nhập cư. 4 đội y tế lưu động đã phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn khám phụ khoa cho gần 66.000 lượt chị em/năm, chiếm 80% số chị em trong độ tuổi 15 - 49 có chồng, đặt dụng cụ tử cung cho 43.582 ca. 1.317 ca đình sản nam và nữ, 369 ca tiêm thuốc tránh thai, 36

ca thuốc cấy tránh thai, 7.689 ca uống thuốc tránh thai, 7.132 ca sử dụng bao cao su, biện pháp khác 530 ca. Để góp phần nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại vùng ven biển, các hoạt động tư vấn, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang thai, sự phát triển và chất lượng bào thai, phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn được duy trì. Tại 2 huyện thành lập 130 câu lạc bộ CSSKSS vị thành niên, 82 câu lạc bộ tư vấn sức khỏe cho vị thành niên và thanh niên trẻ, 135 câu lạc bộ hỗ trợ CSSK bà mẹ khi mang thai được thành lập và duy trì hoạt động. Trung tâm y tế, bệnh viện huyện phối hợp với các trường học tổ chức khám và tư vấn về SKSS cho gần 40.000 lượt vị thành niên và thanh niên, kịp thời phát hiện 195 trường hợp mắc các bệnh nặng về mắt, da, định dưỡng, hẹp bao quy đầu và một số bệnh khác. Trạm y tế xã tổ chức khám định kỳ cho nhóm

bà mẹ có nguy cơ cao, kịp thời tư vấn đối với những trường hợp phát hiện có bất thường bào thai.

Song song với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGD, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai đề án. Trong 10 năm đã có trên 1.000 hội nghị nói chuyện chuyên đề, 1.200 nhóm tư vấn, truyền thông lồng ghép được tổ chức cho trên 140.000 lượt người là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người cao tuổi, ngư dân, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên... Đã nhận bàn, cấp phát 200.800 tờ gấp, 525 đĩa VCD với nội dung CSSKSS/KHHGD, cấp trang thiết bị truyền thông cho trung tâm dân số -KHHGD của 2 huyện và các xã thực hiện đề án. Có trên 200 tin, bài phản ánh hoạt động của đề án được đăng, phát trên báo, đài truyền ương, tỉnh, huyện. Tổ chức 20 cuộc truyền thông lưu động bằng xe phát thanh tại các khu công nghiệp, cảng cá, chợ cá, âu thuyền, 2 cuộc truyền thông lưu động bằng thuyền trên biển tại huyện Tiền Hải cho ngư dân

đánh bắt hải sản và lao động tại các đầm ngao xa bờ. Những hoạt động trên đã tạo nhiều dấu ấn, góp phần nâng cao nhận thức và dẫn thay đổi hành vi của một bộ phận không nhỏ người dân vùng biển. Đánh giá kết quả thực hiện đề án đến nay đã đạt 5/6 chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như tỷ lệ người dân tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS, KHHGD và chăm sóc bà mẹ trẻ em, cung cấp thông tin số liệu đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành chương trình dân số - KHHGD...

Bà Nguyễn Thị Phương, cán bộ dân số - KHHGD xã Đông Minh (Tiền Hải) chia sẻ: Là xã ven biển với gần 10.000 dân, từ khi triển khai Đề án 52, công tác dân số của Đông Minh đã có sự thay đổi rõ rệt. Tâm lý thích sinh nhiều con của người dân dần hạn chế. Năm 2010, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã ở mức cao 24,6%, năm 2014 giảm xuống 20,1%, đến năm 2019 còn 19,5%. Bà Vũ Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cho biết: Trong hơn 10 năm thi hưởng đề án, huyện xác định nội dung

trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các nhóm đối tượng lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGD. Kết quả 10 tháng năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh của huyện ở mức cân bằng 108 trẻ nam/100 trẻ nữ. Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai của huyện đạt 74,5%. Đặc biệt, năm 2014 xã Thái Thụy là xã duy nhất toàn tỉnh không có người sinh con thứ 3 trở lên. Thôn Nam Hưng, xã Thái Thụy, thôn Liên Khê, xã Thái Thành đã 10 - 12 năm liên không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai đề án còn một số khó khăn như: kinh phí đầu tư cho hoạt động đề án hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao, tỷ số giới tính khi sinh không ổn định. Tỷ lệ phá thai cao: 0,58 ca/1 ca sinh, tỷ lệ mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục trên 30%. Việc thu thập thông tin quản lý dân số - KHHGD với người dân làm ăn, sinh sống trên biển và người dân đến các khu kinh tế biển gặp nhiều khó khăn... Theo ông Nguyễn Văn Phong, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh: Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân số - KHHGD ở vùng ven biển, ngành dân số Thái Bình xác định các thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý đề án các cấp; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông; nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, SKSS, KHHGD, trong đó quan tâm tới các nhóm đối tượng làm việc trên biển, đánh bắt xa bờ, trong các khu chế xuất, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đẩy mạnh hoạt động sàng lọc trước sinh, số sinh, tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh. Triển khai áp dụng hệ thống dữ liệu điện tử về dân số. Bảo đảm các nguồn lực về tài chính, trang thiết bị, con người cho hoạt động của đề án. Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh, góp phần sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

HÀ DUNG

LỜI CẢM ƠN

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn: Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan trung ương; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Đề Thám, thành phố Thái Bình và xã Phương Công, huyện Tiền Hải; Chi ủy, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ dân phố số 2, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình; họ hàng nội, ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân hữu gần xa, bà con khối phố đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí VŨ ĐÌNH THÀNH, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính, kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng III, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính mong được lượng thứ.

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Trưởng ban: Nguyễn Tiến Thành,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Quả phụ: Nguyễn Thị Chè

Trưởng nam: Vũ Ngọc Quân

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc

Trị giá 3 tỷ 225 triệu đồng

Số trúng thưởng: 06320

Mở thưởng ngày 8 tháng 12 năm 2020

Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 13/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 71,1 triệu người nhiễm và hơn 1,61 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 13/12, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, số người nhiễm Covid-19 đã ghi nhận là 1.397 bệnh nhân. Trong ngày, cũng đã có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện còn 121 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là gần 20.000.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 13/12, tại Thái Bình còn 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Số chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 16 người. Ngày 13/12, Trung đoàn 568 đã tiếp nhận thêm 194 công dân từ nước ngoài về. Tất cả đều được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Hiện tổng số người đang cách ly tại Trung đoàn 568 là 206 người.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 0227.3831.885

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8080 ra ngày 7/12/2020 và hết)

Câu 10. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quan báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 13, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà dư luận xã hội quan tâm, trừ trường hợp pháp luật về báo chí có quy định khác.

Câu 11. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định như thế nào về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 14, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên phương

tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc được niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do.

- Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

- Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang công tác, làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 12. Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền làm rõ thông tin, giải thích kịp thời, đầy đủ về quyết định, hành vi của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó. Người thực hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình.

Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình và công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật.

Việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 13. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như thế nào?

Trả lời:
Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như sau:
- Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

- + Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
- + Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
- + Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính công, căn cứ vào quy định nêu trên, hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy

định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đó.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái pháp luật.

Câu 14. Người có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
Người có hành vi vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải bị xử lý theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm bồi thường như sau:

- Người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại; người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm liên đới bồi thường
- Người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mình sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại.

LÊ THUY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)